



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. รมว.เกษตรฯลุยเพชรบุรีติดตามรับมือสถานการณ์น้ำ	แนวหน้า
2. คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'นฤมล' ลุยชะลอขายยาง	ไทยโพสต์
3. ภาพข่าว: คิกออฟ	มติชน
4. 'นฤมล'มุ่งใช้เทคโนโลยีด้านเกษตร	แนวหน้า
5. รมช.เกษตรฯติดตามแก้ปมขาดแคลนน้ำใช้การขุดลอกอ่างฯในพื้นที่แม่ฮ่องสอน	แนวหน้า
6. ส่งดูแลอาชีพผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย	เดลินิวส์
7. เกษตรฯขับเคลื่อนงานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกรตก	แนวหน้า
8. เกษตรกรเลี้ยงปลาไหลนาสร้างรายได้	เดลินิวส์
9. เดินหน้าพัฒนา 'โครงการพระราชดำริฝนหลวง' ตามพระปฐมบรมราชโองการ...	มติชน
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ศก.ไตรมาส3โต3%แรงดันหลักจากลงทุนภาครัฐ	แนวหน้า
12. สศช.มั่นใจเศรษฐกิจปีนี้โต 2.6%	ไทยรัฐ

รมว.เกษตรฯลุยเพชรบุรี ติดตามรับมือสถานการณ์น้ำ

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอิทธิศิริสิทธิ์ชยากร รวมถึงนายอัศรา พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ จ.เพชรบุรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารส่วนราชการ จ.เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่

กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.เพชรบุรี อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ให้พร้อมเข้าปฏิบัติงานอย่างทันทั่วทั้งที่หากเกิดสถานการณ์ขึ้น ตลอดจนเตรียมศึกษา ทบทวนการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จ.เพชรบุรี ประกอบด้วย 1.การก่อสร้างจุดรับน้ำ ค.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง และ 2.การก่อสร้างจุดระบายน้ำลงทะเล ค.บางแก้ว และ ค.หนองศาลา อ.ชะอำ รวมถึง ค.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในรูปแบบคลองระบายน้ำหลัก D1 ความยาวรวม 38.5 กิโลเมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 350 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม./วินาที) และงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจาน 103 ลบ.ม./วินาที เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนในภาคการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการและปริมาณพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 810,000 ไร่ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค อย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นคณะของ รมว.เกษตรฯ เดินทางไปยังสะพานดำ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรี โดย ศ.ดร.นฤมล เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข่าวสารให้แก่ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

“สำหรับรายงานสถานการณ์น้ำใน จ.เพชรบุรี น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะ



ลงพื้นที่ : ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยใน จ.เพชรบุรี ที่บริเวณเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งกรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนติดตามและเตรียมการสำหรับรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 19 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15907

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 50.16

Ad Value: 62,700

PRValue (x3): 188,100

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รมว.เกษตรฯลุยเพชรบุรีติดตามรับมือสถานการณ์น้ำ

ประเด็นน้ำท่วม ซึ่งจากรายงานปริมาณฝน และสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ขณะนี้ ยังอยู่ในปริมาณสามารถควบคุมได้ หรือ ในประเด็นน้ำแล้ง ขอให้พี่น้องเกษตรกร มั่นใจว่าสามารถทำนาปรังได้อย่างแน่นอน เนื่องจากปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้มีเพียงพอ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังคง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและไม่ประมาท” รมว.เกษตรฯ กล่าว



'นฤมล' ลุยชะลอขายยาง

อุดรฯ ● นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off ชะลอการขายยาง ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง และลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างรอจำหน่ายผลผลิตในช่วงระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ นางนฤมลและคณะได้มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5 กลุ่ม และเกษตรกรชาวสวน จำนวน 3 ราย รวมถึงมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน 30 ราย พร้อมทั้งเดินทางไปยังพื้นที่สวนสาธารณะหนองแต ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับสภาพพื้นที่และถมดินสำหรับจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 67 นี้.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 19 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17054

Col.Inch: 21.01

Ad Value: 34,666.50

ภาพข่าว: คิกออฟ

หน้า: 1 (ซ้าย)

PRValue (x3): 103,999.50

คลิป: สีสี่



คิกออฟ - นางนฤมล ภิภูโยธินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off ชะลอการขยายของ
ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง และลดความผันผวน
ด้านราคา ที่โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน

'นฤมล' มุ่งใช้เทคโนโลยีด้านเกษตร

ศ.ดร.นฤมล ภิฤกษ์สินวัฒน์ รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับนายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรของทั้งสองฝ่าย

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ขยายตลาดสินค้าเกษตรที่มีอยู่เดิมและเพิ่มตลาดใหม่ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายซื้อสินค้าเกษตรให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและสามารถวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร

สำหรับบริษัท หัวเว่ย ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด และให้การแปลงพลังงานเป็นระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนพลังงานเพื่ออนาคตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอแนวทางความร่วมมือของ บริษัทฯ ในการพัฒนาภาคการเกษตร

พร้อมเสนอแนวทางการสร้างตลาดสร้างงาน เพิ่มรายได้ โดยเทคโนโลยี 1.Digital Power เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถนำพลังงานทางเลือกไปใช้ลดต้นทุนการผลิตการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายพื้นที่ห่างไกล กสทช.ศูนย์พิรุณราช รวมถึงการบริการเครือข่ายไร้สายในบางพื้นที่ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ และ 3.Digital Platform เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลมาเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการขายสินค้าเกษตร รวมถึงนำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

รมช.เกษตรฯติดตาม แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ใช้การขุดลอกอ่างฯ ในพื้นที่แม่ฮ่องสอน

เมื่อเร็วๆ นี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคใน จ.แม่ฮ่องสอน ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน บ้านพะใจไหล่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ก่อสร้างมากกว่า 30 ปี มีปัญหาการสะสมของดินตะกอน และไม่ได้ขุดลอกดินมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้การเก็บกักน้ำมีปริมาณน้อย ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน และสำนักงานชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่ ได้เตรียมของบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการขุดลอกดินตะกอนภายในอ่างเก็บน้ำฯ ดังกล่าว ซึ่งมีปริมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

ต่อมา รมช.เกษตรฯ ติดตามและรับฟังแนวทางการปรับปรุงลำน้ำแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมการขุดลอกลำน้ำแม่ฮ่องสอน บริเวณสะพานลำน้ำแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองแม่ฮ่องสอนที่ต้นเงิน เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงลำน้ำแม่ฮ่องสอน รวมถึงการปรับทัศนียภาพของลำน้ำให้สวยงามแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยกำชับให้กรมชลประทาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน ให้เกษตรกรและประชาชนได้มีน้ำเพียงพอ สามารถเก็บกักน้ำไว้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได้อย่างทั่วถึง จากนั้นได้เดินทางไปประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงลำน้ำแม่ฮ่องสอน รับฟังข้อมูล อุปสรรค จากผู้มีส่วนได้เสียจากการใช้น้ำ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ส่งดูแลอาชีพผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังนายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และเกษตรกรจำนวน 200 คน เข้าพบ ว่า ขอบคุดทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ฟื่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้สามารถลดภาระต้นทุนและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามได้กำชับให้กรมปศุสัตว์ ติดตามดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยอย่างใกล้ชิด โดยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ในการกำหนดแนวทางมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่เพื่อให้เกิดความสมดุล ให้อยู่ในระดับที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่พึงพอใจ รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่(GAP) ภาคบังคับ เพื่อพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ของไทยให้เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศต่อไป.

เกษตรฯขับเคลื่อนงาน สหกรณ์-กลุ่มเกษตรกรรตาก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะประชาชนในพื้นที่ จ.ตาก โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ รวมถึง รอง ผวจ.ตาก และเกษตรกรในพื้นที่ จ.ตาก เข้าร่วม ที่ตลาดกลางสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์ในพื้นที่ จ.ตาก ให้มีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า มีความตั้งใจขับเคลื่อนการทำงานด้านเกษตรกรกรมให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี ด้วยการสนับสนุนข้อมูล และปัจจัย ให้สหกรณ์ใน จ.ตาก สามารถทำงานได้อย่างเข้มแข็ง มีความพร้อมช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้มี

รายได้ที่ยั่งยืน

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการให้ดูแลเรื่องราคาสินค้าเกษตร ค่าชดเชย การตัดอ้อย ระบบชลประทาน และเรื่องที่ดินทำกิน จะขอนำประเด็นดังกล่าวไปเร่งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ รมว.เกษตรฯ เห็นชอบต่อไป

โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ และคณะ ได้มอบปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ อาทิ 1.เงินกู้รายได้นิคมสหกรณ์ 2.รถยนต์ห้องเย็น 3.เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ 4.แหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน และ 5.มอบหนังสือเข้าทำประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น พร้อมเดินชมนิทรรศการจาก Smart Farmer ผู้ปลูกกาแฟ และอะโวคาโด รวมถึงนิทรรศการของกระทรวงเกษตรฯ

เกษตรกรเลี้ยงปลาไหลนาสร้างรายได้

ที่บ้านคลองสน นายวิชาญ วงศ์สิกรณ์ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144 หมู่ 5 บ้านท่าบด.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี เปิดเผยว่า ได้ทำการเกษตรบนเนื้อที่ 30 ไร่ แบ่งเป็นทำนาข้าว 20 ไร่ ส่วนพื้นที่ 10 ไร่ เลี้ยงสัตว์น้ำ อาทิ เลี้ยงกบในกระชัง ประมาณ 3,000 ตัว รวมทั้งเลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน อีก 2 บ่อ จำนวน 3,000 ตัวด้วยกัน นอกจากนี้ยังหันมาเลี้ยงปลาไหลเพิ่มขึ้นอีก 1 กิจกรรม ซึ่งการเลี้ยงปลาไหล จะเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์ปลาและขายเนื้อ ส่วนการเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์ปลา ภาชนะการเลี้ยงจะมี 2 แบบ คือ การเลี้ยงในบ่อผ้าใบ มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร ใส่ดินเหนียวลงไป เติมน้ำ ใส่ผักคตชวา จอก แหน ผักบุ้ง เพื่อเลียน



แบบธรรมชาติให้ได้ใกล้เคียง พร้อมกับใส่รังเทียมที่ทำจากกระถางเก่า ๆ ด้วยการคว่ำกระถางลง หัวสุดปิดเพื่อให้ปลาไหลมั่นใจในความปลอดภัย นำปลาไหลที่ผ่านการคัดขนาดให้โตไล่เดียวกัน ใส่ลงในบ่อผ้าใบ ในอัตรา 5 ตัวต่อตารางเมตร เพื่อใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ในการขยายพันธุ์เพื่อจำหน่าย โดยใช้ปลาไหลนาสายพันธุ์ไทยแท้ ที่ดักได้ตามธรรมชาติ และมีบางส่วนที่ซื้อมา ในขณะที่ปลาไหลเป็นปลาสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

นายวิชาญ กล่าวและว่าให้อาหารจากธรรมชาติ อาทิ หอยเชอรี่ ถูกกบตาย และให้ผักกินอาหารเม็ดร่วมด้วย พอปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ 1-2 เดือน ปลาไหลจะเริ่มวางไข่ในรังเทียมที่จัดทำขึ้น จากนั้นใช้ทัพพีช้อนไข่ปลาขึ้นมา นำมาล้างทำความสะอาดผ่านน้ำไหล เพื่อล้างเอาคราบและหิวอดออกให้หมด นำเข้าเครื่องฟัก ลูกปลาจะออกจากไข่ ภายใน 1-3 วัน นำขึ้นใส่ในภาชนะอนุบาล พร้อมกับให้อาหารผงปั้นก้อน เพื่อฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูป พอโตได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการก็จำหน่ายได้ สำหรับพ่อแม่พันธุ์ 1 ตัว สามารถให้ไข่ได้ 300-1,000 ฟองการจำหน่ายจะขายตามขนาดความยาวของพันธุ์ปลา ชม.ละ 1 บาท ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนิยมขนาด 5-8 ซม. แต่ถ้าลูกปลามีขนาด 10 ซม.ขึ้นไป อัตราการรอดจะสูง จะเริ่มกินอาหารเม็ดได้แล้ว

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 19 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27431

Col.Inch: 40.53 Ad Value: 72,954

หัวข้อข่าว: เกษตรกรเลี้ยงปลาไหลนาสร้างรายได้

หน้า: 10(ขวา)

PRValue (x3): 218,862

คลิป: สีสี่

“ในขณะที่การเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์ปลาอีกแบบหนึ่งก็คือ เลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์ ขนาด บ่อ 80 ซม. นำพ่อแม่พันธุ์ลงเลี้ยง 5 ตัว ส่วนวิธีการเลี้ยงเช่นเดียวกับการเลี้ยงในบ่อผ้าใบ สำหรับการเลี้ยงปลาไหลเพื่อขายเนื้อ จะเลี้ยงในบ่อไฟเบอร์ ขนาด 1 x 1.50 เมตร ใส่อวน เก้าลงไปที่ปลาไหลเกาะ นำปลาไหลขนาด 10 ซม.ลงเลี้ยง ให้อาหารเม็ด เลี้ยงราว 8-12 เดือน ก็สามารถจับขายได้ ถ้าส่งร้านอาหาร จะขายได้ในราคา กก.ละ 200 บาท (5 ตัว/กก.) สนใจติดต่อ 08-1534-5985” นายวิชาญ กล่าวในที่สุด

นายวุฒิชัย เขตทัย ประมงอำเภอเมืองอุทัยธานี กล่าวว่า สำนักงานประมงอำเภอ เมืองอุทัยธานีได้สนับสนุนให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านประมง ดึงดูดนักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวหรือศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพตนเองได้.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ชีวิตคุณภาพ - ในประเทศ

วันที่: อังคาร 19 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17054

หน้า: 11 (บนซ้าย)

Col.Inch: 55.70 Ad Value: 66,840

PRValue (x3): 200,520

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เดินหน้าพัฒนา 'โครงการพระราชดำริฝนหลวง' ตามพระปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา ต่อยอด...



เดินหน้าพัฒนา 'โครงการพระราชดำริฝนหลวง' ตามพระปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงช่วยขจัดความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

รัฐบาลจึงจารึกวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยในชื่อ 'วันพระบิดาฝนหลวง' เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง อันเป็นมรดกสำคัญของประเทศไทยในการช่วยเหลือประชาชนมาตลอดระยะเวลา 69 ปี

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม

2567 ภายในงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 แสดงถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง ในการรักษา สืบสาน และต่อยอด

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาโดยตลอด เพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจทั้งในการพระราชพิธีสำคัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทย โดยทรงติดตามความก้าวหน้าด้านการชลประทาน การสร้างเขื่อนต่างๆ และพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานแก้ปัญหาความที่ชาวบ้านกราบพูล เหล่านี้ส่งผลให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ และช่วยบรรเทาปัญหาทุกภัยในฤดูฝน

อาจกล่าวได้ว่า โครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นการร่วมกันสืบสานการเป็นจิตอาสาพัฒนาตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าและชุมชน ตลอดจนสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชน

'โครงการพระราชดำริฝนหลวง' จึงนับเป็นการทำงานต่างพระเนตรพระกรรณที่สำคัญดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"



เกษตรวันนี้.....● เกษตรกรชาวสวนยางเฮ หลัง ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ครั้งที่2/2567 เห็นชอบขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนฯ ต่อ 2 ปี โดยที่ประชุมมอบหมาย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เสนองอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ...“สุทัศน์ ต่างวิริยกุล” รักษาการแทนผู้ว่าการการยางฯ บอกว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งผลการดำเนินงานในระยะที่3 (ฤดูกาลผลิตปี 2563-31 มี.ค. 2567) มีสถาบันเกษตรกรได้เบิกเงินกู้จริงจาก ธ.ก.ส. แล้ว 376 แห่ง รวมเป็นเงิน 17,415.022 ล้านบาท ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือให้สามารถยื่นขอกู้ได้อีก 8,789.964 ล้านบาท.....● ซึ่งการประชุม กนย. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาออกไปอีก 4 ปี (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2567-31 มี.ค. 2571) เชื่อว่า การขับเคลื่อนโครงการทั้งหมดนี้ จะเป็นการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรฯ เพิ่มโอกาสและยกระดับศักยภาพ เสริมสภาพคล่อง สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันให้สามารถดำเนินธุรกิจยางพาราได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาขงพาราทั้งระบบต่อไป.....●

นายทะเล่าปลี

6 โลกธุรกิจ



ศก.ไตรมาส3โต3%

แรงดันหลักจากลงทุนภาครัฐ

ศก.ไตรมาส3โต3% แรงดันหลักจากลงทุนภาครัฐ

นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย(จีดีพี) ว่า ไตรมาส 3/2567 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3% เร่งตัวขึ้นจากการขยายตัว 2.2% ในไตรมาสก่อน รวม 9 เดือนเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 2.3%

ด้านการใช้จ่ายการลงทุนภาครัฐขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส การส่งออกสินค้าและบริการ และการอุปโภค-บริโภครัฐบาลขยายตัวในเกณฑ์สูง การอุปโภค-บริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลง

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ 3.4% ชะลอลงจาก 4.9% ในไตรมาสก่อน การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว 6.3% รวม 9 เดือนแรกปี 2567 การอุปโภค-บริโภคภาคเอกชนขยายตัว 5% และการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว 1.6%

ขณะที่การลงทุนรวมขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส 5.2% จากการลดลง 6.1% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 ประมาณ 2.5% เทียบกับการลดลง 6.8%

ในไตรมาสก่อน การลงทุนภาครัฐขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาสที่ 25.9% เทียบกับลดลง 4% ในไตรมาสก่อน โดยการลงทุนของรัฐบาลกลับมาขยายตัวในเกณฑ์สูง 43.1% ขณะที่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจลดลง 1.1% รวม 9 เดือนแรกของปี 2567 การลงทุนรวมลดลง 1.7%

การส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวถึง 10.5% การนำเข้าสินค้าและบริการขยายตัวได้ 9.6% สำหรับรายได้ของการท่องเที่ยวในปี 2567 คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยอัตราว่างงานอยู่ที่ 1.02% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.6% ดุลบัญชีเดินสะพัด อยู่ที่ 2.0 พันล้านดอลลาร์ฯ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 2.43 แสนล้านดอลลาร์ฯและที่สำนักงาน ธ ลินเดือนกันยายนอยู่ที่ 11.63 ล้านล้านบาท 63.3% ของจีดีพี ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะขยายตัว 2.6% ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัว 1.9%

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวในกรอบ 2.3-3.3% โดยมีค่ากลางที่ 2.8% มีปัจจัยสนับสนุนจาก 1.การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: อังคาร 19 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15907

Col.Inch: 60.20

Ad Value: 96,320

หน้า: 1 (ซ้าย), 6

PRValue (x3): 288,960

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ศก.ไตรมาส3โต3%แรงดันหลักจากลงทุนภาครัฐ

2.การขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ
3.การฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว และ
4.การขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า ทั้งนี้ คาดว่าการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว 3% และ 2.8% ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 2.6% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.3-1.3% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.6% ของจีดีพี

ทั้งนี้ ยังต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงจากนโยบายเศรษฐกิจของ “ทรัมป์” ในการเพิ่มภาษีนำเข้าจากจีนและประเทศต่าง ๆ จะมีความรุนแรงอย่างไร และเพิ่มภาษีสินค้าอะไรบ้าง และระยะเวลาปรับเปลี่ยนในช่วงใด รวมทั้งปัญหาการท่วมตลาดสินค้าจีน จากสินค้าราคาถูก ทำให้เอสเอ็มอีไทยได้รับผลกระทบ

สำหรับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2567 และปี 2568 ควรให้ความสำคัญกับ

1.การขับเคลื่อนภาคการส่งออกให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น

2.การปกป้องภาคการผลิตจากการท่วมตลาด

และการใช้นโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าให้เข้มงวดมากขึ้น

3.การขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชน โดยเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ การเร่งรัดนักลงทุนที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2565-2567 ให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็ว

4.การดูแลเกษตรกรและสนับสนุนการปรับตัวในการผลิตภาคเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการเร่งรัดติดตามสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาถึงมือเกษตรกรโดยเร็ว

5.การให้ความช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ที่ประสบปัญหาด้านการเข้าถึงสภาพคล่องเนื่องจากคุณภาพสินเชื่อปรับลดลงต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ SMEs ควบคู่ไปกับการยกระดับศักยภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถขณะเดียวกันควรเร่งรัดดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะดูแลกลุ่มเปราะบางที่มีวงเงินสินเชื่อไม่สูงมากนักซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระดับสูง

สศช.มั่นใจเศรษฐกิจปีนี้โต 2.6%

● ปีหน้าพุ่ง 2.8%ผ่านนโยบาย “ทรัมป์”-ทศวรรษเร็ว

จีดีพีไตรมาส 3/67 ขยายตัว 3% รับแรงหนุนลงทุนภาครัฐส่งออก ท่องเที่ยว “สศช.” ปรับเป้าจีดีพีปีนี้โต 2.6% จากเดิม 2.5% ส่วนปี 68 คาดโต 2.8% ซึ่งความเสี่ยงอยู่ที่นโยบายเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนของ “โดนัลด์ ทรัมป์” หนี้ครัวเรือน-ธุรกิจสูง และเตรียมรับมือ และเร่งแก้ปัญหา

นายคณฐา พิทยานันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 3 ปี 67 ว่า ขยายตัว 3% เร่งขึ้นจากการขยายตัว 2.2% ในไตรมาส 2 ปี 67 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วขยายตัวจากไตรมาส 2 ที่ 1.2% ส่วนช่วง 9 เดือนแรกของปี 67 ขยายตัว 2.3% “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 67 คาดจะขยายตัว 2.6% สูงกว่าการประเมินครั้งก่อนว่าจะอยู่ที่ 2.3-2.8% โดยมีค่ากลางที่ 2.5% อัตราเงินเฟ้อคาดอยู่ที่ 0.5% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.5% ของจีดีพี ส่วนปี 68 คาดจะขยายตัว 2.3-3.3% มีค่ากลาง 2.8%”

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีดีพีไตรมาส 3 ขยายตัวได้ถึง 3% มาจากการลงทุนภาครัฐขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ถึง 25.9% โดยการลงทุนของรัฐบาลกลับมาขยายตัวสูงถึง 43.1% ขณะที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจลดลง 1.1% ขณะที่การส่งออกมีมูลค่า 77,221 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 8.9% และด้านบริการ โดยมีรายรับรวมจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติและชาวไทยรวม 582,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.8%

นอกจากนี้ สาขาก่อสร้างกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ที่ 15.5% โดยการก่อสร้างภาครัฐขยายตัว 33% แต่การก่อสร้างภาคเอกชนลดลง 5.4% รวม 9 เดือนปี 67 สาขาก่อสร้างลดลง 2.5% สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้น อัตราว่างงานอยู่ที่ 1.02% เงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยอยู่ที่ 0.6% ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล

2,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 198,500 ล้านบาท เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือน ก.ย.67 อยู่ที่ 243,000 ล้านดอลลาร์ และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน ก.ย.67 รวม 11.63 ล้านล้านบาท คิดเป็น 63.3% ของจีดีพี

“จีดีพีไตรมาส 4 จะขยายตัวเท่าไรยังไม่บอกได้ว่าตอนนี้ โดยผลของการแจกเงิน 10,000 บาท ให้กลุ่มเปราะบางกว่า 14 ล้านคน เกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.ย.67 จึงจะมาส่งผลในไตรมาส 4 ซึ่ง สศช.ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควร เพราะเป็นการแจกเงินสดจึงจะทราบผลของการนำเงินไปใช้ ส่วนที่รัฐบาลจะแจกเงินหมื่นเพิ่มเติมให้กลุ่มผู้สูงอายุ นั้น ขอให้รอการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่ 19 พ.ย.นี้ก่อนว่าจะดำเนินการช่วงเวลาไหน และจะส่งผลกระทบต่อจีดีพีไตรมาส 4 ได้เท่าใด”

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 68 ที่คาดว่าขยายตัว 2.3-3.3% ค่ากลาง 2.8% นั้น มีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐ การขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชน การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและการขยายตัวของการส่งออก อีกทั้งคาดว่า การบริโภคและลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว 3% และ 2.8% ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกในรูปแบบเงินเหรียญขยายตัว 2.6% ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 0.3-1.3% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.6% ของจีดีพี

“ความเสี่ยงของปี 68 มาจากแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดของเศรษฐกิจและการค้าโลก ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความยืดหยุ่นของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำคัญ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน หนี้ครัวเรือนและภาคธุรกิจที่สูง และความผันผวนภาคการเกษตร”.